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Metro - đoàn tàu mùa Xuân
18:23 05/01/2023 
Tác giả: Nguyễn Hợi

Đoàn tàu “Metro” ấy đã đi qua những thách thức bằng cả sự nỗ lực, quyết tâm, lòng 

kiên trì và niềm tin. Chuyên chở ước mơ, hi vọng, đoàn tàu mùa Xuân đã mang đến cho 

giao thông công cộng, cho Thủ đô cái nhìn tươi mới.
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Đoàn tàu mùa Xuân đã mang đến cho giao thông công cộng, cho Thủ đô cái nhìn tươi mới.

Bằng sự đón nhận của người dân, những háo hức trải nghiệm, sự điểm tô thêm nét hấp dẫn của Hà

Nội, hình thành văn hóa giao thông mới,... tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông của Thủ đô đã

và đang từng ngày khẳng định vai trò kiến tạo hành trình chuyển động mới cho giao thông Hà Nội.

Phép thử thời gian...

Những ngày cuối năm, trong sự hối hả, sôi động của nhịp sống Thủ đô, những con tàu Mettro vẫn

miệt mài đưa đón từng dòng người tấp nập ngược xuôi.
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Ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) chia sẻ 

với báo chí.

“Cát Linh - Hà Đông là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Thủ đô cũng như cả nước được đưa vào

hoạt động. Sau hơn một năm vận hành, tuyến đường sắt đã đạt sản lượng hành khách đi tàu theo

kịch bản tốt nhất trong phương án chuẩn bị vận hành...” - lời chia sẻ mừng vui của người đứng đầu

Hà Nội Mettro như cởi bỏ được gánh nặng của bao lo toan. Kết quả của ngày hôm nay đã trả lời

cho phép thử thời gian, phép thử lòng người...

Còn nhớ, thời điểm giữa năm 2015, theo Quyết định của Thành phố, Công ty TNHH MTV đường sắt

Hà Nội được thành lập với nhiệm vụ quản lý vận hành các tuyến đường sắt đô thị của Thủ đô. Sự

kiện này có ý nghĩa như một quyết sách chiến lược với một quyết tâm chính trị cao với mong muốn

tạo ra một đơn vị chuyên nghiệp góp phần đưa giao thông công cộng của Thủ đô bứt phá. Song

 đồng nghĩa với nhiệm vụ là khó khăn, thách thức, là hoài nghi, ngờ vực bởi tính hiệu quả, khả thi...
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Đường sắt đô thị là loại hình vận tải khối lượng lớn văn minh, hiện đại và ưu việt. Nhưng tại nước ta

nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn còn rất mới mẻ, lạ lẫm đối với đa số người dân. Người ta chỉ mới

nghe trên giấy tính ưu việt của loại hình giao thông mới mẻ này. Làm sao để “mắt thấy, tai nghe,

chân đi được”? Nhận nhiệm vụ, không ai nói ra tuy đều hình dung trước mắt một chặng đường gian

nan. Hợp đồng EPC lần đầu tiên Việt Nam triển khai rất nhiều cái khó, cái vướng đòi hỏi tinh thần

hợp hòa ba bên. Nhận định khó khăn sẽ chỉ là nhất thời và sẵn sàng chấp nhận như một phép thử

cho sự thay đổi, cho cái mới tốt hơn của giao thông công cộng Hà Nội. Bù lại, Cát Linh, Hà Đông là

tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của cả nước cũng như của Hà Nội được đưa vào hoạt động, cho

nên nhận được sự quan tâm rất sát sao từ các cấp chính quyền, từ Chính phủ đến Bộ Giao thông

vận tải rồi đến Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, các sở, ban, ngành với

tinh thần cái gì tốt nhất có thể làm được, những gì tốt nhất có thể hỗ trợ được thì đều hỗ trợ đơn vị

thực thi nhiệm vụ. Rồi sự chia sẻ của người dân, của đối tác. Có những người dân đã dậy từ 5 giờ

sáng chỉ để pha nước chè rồi trông xe cho đội ngũ của Metro lên ga. Những hình ảnh đẹp đẽ ấy đã

truyền động lực, tiếp sức để những cán bộ, nhân viên Metro thêm niềm tin yêu mà cố gắng, để con

tàu Metro băng băng tiến về phía trước.

Rồi ngày vận hành chính thức đoàn tàu Metro cũng đến. Tất cả như nín thở. Hồi hộp rồi vỡ òa hạnh

phúc. Đoàn tàu Metro được người dân Thủ đô cởi mở đón nhận. Theo thống kê, từ ngày 6/11/2021

đến hết năm 2022, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã khai thác an toàn và vận chuyển

được một con số ấn tượng với trên 9 triệu hành khách. Đến nay, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh -

Hà Đông sau hơn một năm đi vào vận hành, khai thác đã chứng minh được ưu thế của phương



thức vận tải nhanh khối lớn văn minh hiện đại của thế giới và là lực lượng xương sống vận tải hành

khách công cộng đô thị lớn. Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã trở thành phương tiện

đi lại hàng ngày của hàng chục nghìn người dân. Những ai trăn trở, những ai từng mất ăn mất ngủ,

tâm huyết với nghề... đã có thể thở phào nhẹ nhõm, yên tâm để con tàu Metro tự tin lăn bánh.
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Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã trở thành phương tiện đi lại hàng ngày của hàng 

chục nghìn người dân_Ảnh: nguồn VOV.

“Để một tuyến Metro đi vào vận hành phát huy hiệu quả, chúng tôi luôn lắng nghe tôn trọng và cố

gắng nắm bắt đặc tính nhu cầu đi lại để đưa biểu đồ, phương thức vận hành nhằm đảm bảo thuận

lợi tốt nhất cho người dân và tiết kiệm ngân sách của thành phố, quá trình này liên tục cải tiến và

không ngừng nghỉ”, ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (Hà

Nội Metro) chia sẻ.

Ông cho rằng, kết quả bước đầu này mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Qua vận hành, người dân

đã dần thay đổi thói quen đi lại và từng bước tạo dựng văn hóa tham gia giao thông, văn hóa sử

dụng giao thông công cộng văn minh an toàn thân thiện. Nếu như trước đây nói người dân ngại đi

200 - 300m nhưng hiện đi bộ 1 - 2 km để tiếp cận giao thông công cộng, điều này góp phần hạn

chế xe cá nhân, giảm ùn tắc giao thông đô thị... Người đứng đầu Hà Nội Metro tự hào nhấn mạnh:

“Ngạn ngữ có câu: “Con đường vạn dặm bắt đầu từ một bước chân”. Chúng tôi tự hào được giao sứ

mệnh cùng người dân Hà Nội kiến tạo những bước chân đầu tiên trên con đường vạn dặm để phát

triển một hệ thống đường sắt đô thị của Thủ đô văn minh và hiện đại.”



Những kỳ vọng mới 

Hình ảnh đoàn tàu màu xanh nối đuôi nhau thẳng tiến về phía trước hiện hữu giữa lòng Thủ đô như

lời khẳng định, cam kết về một hành trình tiếp nối tươi đẹp...
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Hệ thống bán vé tàu tự động.

Nhớ một thời, tàu điện từng là một nét văn hóa đặc sắc của Hà Nội. Cho đến nay, đường sắt vẫn là

cấu thành quan trọng của hệ thống giao thông đô thị Hà Nội, góp phần làm thay đổi diện mạo giao

thông Thủ đô. Sự tiện lợi, an toàn là đặc điểm quan trọng thúc đẩy người dân quyết định sử dụng.

Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường sắt trên thế giới cũng tập trung vào sự hấp dẫn, kết hợp các nét

văn hóa vào cơ sở tàu điện. Metro Cát Linh - Hà Đông không chỉ mang đến cho giao thông Hà Nội

một chuyển động mới, mà Metro Cát Linh - Hà Đông đã và đang trở thành một điểm nhấn của Hà

Nội, một điểm hẹn ghé thăm của du khách, một điểm check in mới mẻ, hấp dẫn.

Ai có dịp đến thăm khu Depot - trung tâm đầu não điều hành toàn tuyến đường sắt Cát Linh – Hà

Đông rộng 19,6ha tại phường Phú Lãm, Hà Đông sẽ không khỏi ngỡ ngàng. Diện mạo của nơi điều

độ vận hành tàu cho toàn tuyến, nơi thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa để đảm bảo tàu luôn ở trạng

thái ổn định, an toàn đã được chính những kỹ sư, công nhân Hà Nội Metro thổi hồn, kỳ công, tâm

huyết làm nên một công viên Depot được đánh giá “đẹp nhất Việt Nam”.
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Đi từ không đến có, kiên trì và bền bỉ, Metro Cát Linh - Hà Đông đang mang đến những kỳ vọng tốt

đẹp cho loại hình giao thông mới mẻ. Metro Cát Linh - Hà Đông không những mang lại con số sản

lượng thể hiện tính ưu việt, mang tính tự nhiên của cái phương thức vẫn phải nhanh, khối lớn

đường sắt đô thị; thay đổi thói quen đi lại, tạo dựng văn hóa sử dụng dịch vụ công cộng theo

hướng văn minh lịch sự; Metro Cát Linh - Hà Đông còn là sự khẳng định sự chủ động, sáng tạo của

đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam. Từ việc phụ thuộc vào đội ngũ chuyên gia nước ngoài, Hà Nội

Metro đã từng bước tạo dựng được một cái đội ngũ, từ những người quản lý đến nhân viên trực tiếp

vận hành dần chuyển sang quản lý vận hành một cách chuyên nghiệp. Đến nay toàn bộ tuyến

người Việt Nam đã làm chủ được quản lý vận hành, làm chủ công nghệ. Đây cũng là đội ngũ nòng

cốt để đơn vị tiếp nhận vận hành đoạn Nhổn - ga Hà Nội và sẵn sàng tiếp viện nhân sự tuyến số 1

Bến Thành - Suối Tiên tại TP.Hồ Chí Minh.
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Một chặng đường mới của Hà Nội Metro đang bắt đầu. Chặng đường này sẽ có thêm những kinh

nghiệm thành công của Metro Cát Linh-Hà Đông, có thêm sự hứng khởi của lòng người chờ mong.

Hiện Hà Nội Metro đang triển khai đồng loạt bảy nhóm công việc, chuẩn bị đội ngũ vận hành để tới

đây sẵn sàng tiếp nhận, vận hành tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

Bộ mặt giao thông của Hà Nội đang từng ngày thay đổi. Tuyến đường sắt trên cao tạo ra điểm

nhấn cho giao thông hiện đại, mang đến những kỳ vọng mới cho sự phát triển mạnh mẽ của đường

sắt đô thị vốn được xem như xương sống của hệ thống giao thông vận tải tại các đô thị lớn, hiện

đại. Tại Hà Nội, nhu cầu phát triển mạng lưới đường sắt đô thị lại càng trở nên bức thiết hơn bao

giờ hết trong bối cảnh thành phố luôn phải đối diện với vấn nạn ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi

trường. Cái được lớn nhất của Metro Cát Linh - Hà Đông khi đi vào vận hành đã chứng tỏ sức ảnh

hưởng làm thay đổi thói quen đi lại của người dân, góp phần hạn chế xe cá nhân, giảm ùn tắc giao

thông đô thị. Thiết nghĩ, về lâu dài, nếu hệ thống kết nối được đầu tư mở rộng hơn nữa, phương

thức đi lại này chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu của người tham gia giao thông bởi sự thân thiện,

an toàn, văn minh.

Sự tiên phong của đoàn tàu Metro Cát Linh - Hà Đông mang đến những khởi đầu tốt đẹp. Đoàn tàu

mùa Xuân ấy chở theo cả ước mơ, hi vọng về một hệ thống giao thông công cộng hiện đại cho Thủ

đô và đất nước. Thêm một mùa Xuân mới, ngoài kia đoàn tàu Metro vẫn cần mẫn trên mỗi hành

trình vẫy gọi reo vui: “Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân/Hà Nội Metro đang vững vàng

tiến lên phía trước/Viết những chặng đường bằng nụ cười quí khách/Tiếng Đoàn tàu vang mãi



những mùa Xuân” (“Metro – vang mãi những mùa xuân”, Vũ Hồng Trường).

Nam Giao

 

Link bài viết: https://nguoilambao.vn/public/metro-doan-tau-mua-xuan

https://nguoilambao.vn/public/metro-doan-tau-mua-xuan

